

แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต

ศปท. กระทรวงการต่างประเทศ กรมยุโรป

ชื่อความเสี่ยง	ลำดับ ขั้นตอน	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
				Likelihood	Impact	Risk Score	
การใช้อำนาจหน้าที่ในการคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการของกรมยุโรป	๑	ผู้บริหารกรมหรือร่วมกันเพื่อวางแผนทาง/หลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาของแต่ละกอง	ผู้บริหารสามารถวางหลักเกณฑ์แนวทางคำถามคัดเลือกที่ประโยชน์ ต่อผู้สมัครที่รู้จักส่วนตัวหรือมีความสัมพันธ์อันดีต่อผู้บริหารของกรม	๒	๔	๘	สูง
	๒	๑. กรมยุโรปมีการประกาศรับสมัครบุคคล เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน และแจ้งกำหนดการและรายละเอียดการรับสมัครให้ทราบโดยทั่วกัน ๒. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรวบรวมใบสมัคร ตามระยะเวลาที่กำหนด และจัดทำและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน	เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสามารถเอื้อประโยชน์ต่อผู้สมัครที่รู้จักส่วนตัวในกรณีส่งใบสมัครไม่ตรงตามเวลากำหนด แต่ยืดหยุ่นกำหนดเวลาให้ผู้สมัครที่รู้จักส่วนตัวมากกว่าผู้สมัครรายอื่น ๆ ที่ต้องส่งตามกำหนดเวลาเท่านั้น	๒	๓	๖	ปานกลาง
	๓	๑. มีการดำเนินกระบวนการคัดเลือกโดยการทดสอบทักษะการทำงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การพิมพ์สัมผัส การใช้โปรแกรม software ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ๒. มีการสัมภาษณ์ผู้สมัครสอบ โดยผู้บริหารกรมและผู้อำนวยการกองที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันเป็นคณะกรรมการคัดเลือกของกรมจะตั้งคำถามกลางและมีคำตอบตามความเหมาะสมที่	กรรมการคัดเลือกสามารถทุจริต โดยเปิดเผยแนวคำถามให้รู้ก่อน เพื่อให้ผู้สมัครที่รู้จักส่วนตัวทราบแนวทางคำถามเพื่อเตรียมตัวได้ดีกว่าผู้สมัครอื่น ๆ โดยมีการรับสินบนหรือของขวัญตอบแทนจากผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผลประโยชน์ตอบแทนได้	๒	๔	๘	สูง
	๔	คณะกรรมการคัดเลือกให้คะแนนผู้สมัครคัดเลือกโดยอิสระเป็นรายบุคคล และทำการรวมคะแนนจากมากไปหาน้อย ผู้ที่มีคะแนนสูงสุดจะได้รับการคัดเลือก รายชื่อสมัครที่เหลือที่ได้คะแนนต่ำกว่าลงมาจะถูกขึ้นบัญชีไว้เป็นระยะเวลา ๑ ปี โดยประกาศเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของกรมอย่างเป็นทางการ	กรรมการคัดเลือกสามารถทุจริต โดยให้คะแนนผู้เข้าสมัครที่มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้สมัครสูงกว่าผู้สมัครอื่น โดยสามารถมีการให้สินบนหรือของขวัญตอบแทนในลักษณะต่าง ๆ แก่กรรมการคัดเลือกเพื่อให้ได้ตำแหน่งหรือมีชื่ออยู่ในอันดับคะแนนต้น ๆ เพื่อรอเรียกจากรายชื่อขึ้นบัญชีในคราวต่อไป	๒	๕	๑๐	สูงมาก